

V/v: Giải trình ý kiến kiểm toán BCTC

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long ("TIG").

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của TIG được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY ("Công ty kiểm toán UHY"). Trong Báo cáo tài chính năm 2024 của TIG có một số điểm ngoại trừ, bằng văn bản này, TIG giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cụ thể như sau:

#### 1. Giải trình của Công ty

Với ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán UHY trên báo cáo kiểm toán năm 2024, TIG xin giải trình như sau:

Hoạt động đầu tư vào công ty con của chúng tôi được triển khai trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty. Đồng thời, với vai trò là công ty đại chúng, Công ty chúng tôi thực hiện công bố thông tin hoạt động đầu tư này công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn đầu tư một cách hiệu quả, trong suốt quá trình triển khai, chúng tôi liên tục theo dõi, đánh giá và điều chỉnh hoạt động đầu tư dựa vào các chỉ số hiệu quả cụ thể. Việc điều chỉnh phương án đầu tư giảm giá chuyển nhượng mua cổ phần tại công ty con của chúng tôi là một giao dịch dân sự do sự thỏa thuận tự nguyện của các bên và không bị pháp luật cấm. Giao dịch này không chỉ giúp bảo vệ nguồn tài chính của TIG mà còn đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông được đặt lên hàng đầu.

Trong các năm qua, hoạt động thương mại của TIG luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Hồ sơ, chứng từ liên quan đến giao dịch này đều được lưu trữ theo thông lệ và quy định nội bộ tương tự như năm 2023. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm toán năm 2024, Công ty kiểm toán UHY đã đưa yêu cầu bổ sung thêm một số chứng từ liên quan đến quy cách, chất lượng, phương thức giao hàng hoá mà từ trước tới nay TIG không lưu trữ. Mặc dù vậy, TIG khẳng định toàn bộ các giao dịch thương mại đã phát sinh là giao dịch thực tế, có chứng từ và công ty đã thực hiện đầy đủ



các nghĩa vụ về thuế, phí liên quan đến các giao dịch này. Ngoài ra, chúng tôi cũng xin làm rõ các giao dịch thương mại liên quan đến hàng gia dụng điện tử và thép xây dựng năm 2024 chỉ đóng góp 801 triệu đồng lợi nhuận và chiếm 0.3% so với tổng lợi nhuận hợp nhất của toàn tập đoàn. Do đó, các giao dịch này không có ý kiến trọng yếu ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận thể hiện trên Báo cáo tài chính.

Trên đây là nội dung giải trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của TIG.

Trân trọng!

**Nơi nhận :**

- Như trên ;
- Lưu : VT, TCKT.

**CHỦ TỊCH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Phúc Long**

